



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์ชัย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๙๔๕ หนองคายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย ได้มีโครงการ จัดจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ
หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๙๔๕ หนองคายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

จัดจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๓๙๔๕ หนองคาย
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ โดยปฏิบัติงานแจกจ่ายน้ำอุปโภค - บริโภค
ภายในชุมชนแก่งครัวเรือน หรือส่วนราชการที่ขาดแคลนหรือมีการร้องขอ รดน้ำต้นไม้บริเวณสำนักงานและพื้นที่
รับผิดชอบ รดน้ำถนน/ลำถนน ตามวันเวลาที่กำหนดหรือตามคำสั่ง ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับ
รถบรรทุกน้ำในงานป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์
ในงานดับเพลิง ช่วยเหลือในการระงับเหตุอัคคีภัยมิให้ลุกลามเกิดความเสียหายแก่ชุมชน ช่วยเหลือในการตรวจดูความ
เรียบร้อยของอุปกรณ์ประจำรถ เช่น สายสูบลม หัวฉีด ถังดับเพลิง ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน
ของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยช่วยเหลือในการเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้น ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ช่วยเหลือฟื้นฟู
บูรณะสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ให้สามารถใช้งานได้ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ใน
การตรวจดูความเรียบร้อยของวัสดุ อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ
บำรุงรักษาความสะอาดรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กน้อยในการใช้รถบรรทุกน้ำ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามภารกิจงานหมุนเวียนกัน และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยกำหนด ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต อุดม และมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ -
๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ โดยปฏิบัติงานทุกตามตารางเอกสารแนบท้าย จำนวน ๓ คน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่

๑. นายสายันท์ น้อยเจริญ โดยเสนอราคา เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
๒. นายสถาพร โสภาพ โดยเสนอราคา เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท
๓. นายทองยศ ภาณุรัตน์ โดยเสนอราคา เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท

ซึ่งรวมภาษี และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายทองปน วรรณันท์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์ชัย